

Số: 75 /BC-UBND

Tuy Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2016

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng từ ngày 01/10/2015 đến 31/3/2016 trên địa bàn huyện Tuy Phước**

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính về việc lập báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

##### **1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện**

Để công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện thực hiện theo đúng quy định và kế hoạch mà UBND tỉnh đề ra, UBND huyện Tuy Phước đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Cụ thể:

- *Chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả:* Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tuy Phước; Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; Công văn số 1016/UBND-NC ngày 23/12/2013 của UBND huyện về việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

- *Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cho từng năm:* Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND huyện ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện.

- *Tổ chức tuyên truyền phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính:* Trong 6 tháng từ 01/10/2015 đến 31/3/2016, UBND huyện đã tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền và tập huấn tập trung vào các văn bản pháp luật liên quan đến công tác xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực quốc phòng - cơ yếu, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và hướng dẫn củng cố hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự cho hơn 150 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, thành viên Hội đồng NVQS huyện, Chủ tịch UBND, công chức VP-TK, TP-HT, Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự 13 xã, thị trấn. Ngoài ra, thông qua công tác chuyên môn, các ngành chức năng của huyện đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ có

thâm quyền xử phạt và cán bộ làm công tác tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực được giao.

UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an huyện và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan. Trong đó, tập trung mở các lớp tuyên truyền giáo dục cho đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, người vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tại cấp xã, hàng năm mỗi xã, thị trấn đều tổ chức mở các lớp giáo dục pháp luật cho các đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến và người vi phạm pháp luật. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, người vi phạm pháp luật nhất là thanh thiếu niên được nâng lên, hạn chế các sai phạm và tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

Trong thời gian qua, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được UBND huyện chỉ đạo tập trung vào công tác xử phạt vi phạm hành chính. Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đã được các phòng, ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn đã nghiêm túc quán triệt cho cán bộ, công chức của đơn vị mình và người dân, trong đó tập trung phổ biến cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính.

- *Bố trí kinh phí và nguồn lực bảo đảm cho công tác triển khai thi hành các quy định của pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính:* Theo Kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm, bố trí kinh phí, cán bộ có đủ năng lực và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính; tổ chức thực hiện rà soát, kiến nghị để hoàn thiện thể chế văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thi hành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực đời sống, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2016, UBND và UBND huyện đã chủ động bố trí kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, tập huấn cho lực lượng làm công tác này. Đối với các phòng, ban và UBND cấp xã nguồn kinh phí phục vụ cho công tác theo dõi thi hành pháp luật chủ yếu từ nguồn hoạt động chi thường xuyên.

- *Công tác kiểm tra:* Trên cơ sở Kế hoạch đầu năm, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính năm 2015 trên địa bàn huyện và tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn theo kế hoạch để kịp thời nắm bắt tình hình và uốn nắn các sai sót, tồn tại hạn chế, phát hiện các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để tháo gỡ giúp địa phương hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền, giúp công tác quản lý về xử phạt tại địa phương được chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

## **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC XỬ LÝ, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH**

### **1. Tình hình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung trên địa bàn**

Công tác xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Các hành vi vi phạm đều được phát hiện, lập biên bản và xử lý kịp thời đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, căn cứ pháp lý và quy định pháp luật hiện hành trên từng lĩnh vực. Về cơ bản, việc xử phạt vi phạm hành chính đúng thẩm quyền, áp dụng hình thức và mức xử phạt đúng với hành vi vi phạm. Quy trình xử lý hồ sơ đảm bảo tuân thủ thời gian ra quyết định xử phạt, thời hạn giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm và các quy định khác có liên quan để tổ chức thi hành.

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo cán bộ, bộ phận tham mưu nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện tốt trong công tác xử lý, xử phạt vi phạm hành chính cũng như tuyên truyền, thuyết phục, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường... và trong việc chấp hành quyết định xử phạt.

Đi đôi với công tác chỉ đạo, tuyên truyền và xử lý vi phạm hành chính, công tác lập, mở sổ theo dõi được cơ quan chức năng từ huyện đến xã thực hiện nghiêm túc, kịp thời đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Nhờ đó, đã góp phần theo dõi, đánh giá được phần nào tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn trong thời gian qua.

## **2. Tình hình thi hành pháp luật**

Xác định công tác thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính là lĩnh vực quan trọng, đảm bảo cho pháp luật được thực thi một cách hiệu quả. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, người có thẩm quyền xử phạt thực hiện nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Việc xử phạt và xử lý đối với các hành vi vi phạm được tiến hành thường xuyên với quyết tâm đảm bảo pháp luật được thực hiện hiệu quả nhất. Việc hướng dẫn, áp dụng pháp luật của các cơ quan và người có thẩm quyền được thực hiện thống nhất trên địa bàn.

Từ ngày 01/10/2015 đến 30/9/2016, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện đối với 12 trường hợp, thu số tiền phạt là 107.500.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước (Trong đó, có 03 cơ sở sản xuất kinh doanh và 09 cá nhân). Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện đều được các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định. Cụ thể:

- **Lĩnh vực quản lý điện:** 01 cá nhân vi phạm và đã chấp hành theo quy định với số tiền phạt là 10.000.000 đồng.

- **Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và khoán sản:** 03 cá nhân vi phạm và các trường hợp trên đã chấp hành theo quy định với số tiền phạt là 18.000.000 đồng.

- **Lĩnh vực quản lý an ninh trật tự an toàn xã hội:** 05 cá nhân vi phạm và các trường hợp đã thi hành quyết định xong với số tiền phạt là 70.000.000 đồng.

- **Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm:** 03 cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm và các trường hợp đã thi hành quyết định xong với số tiền phạt là 9.500.000 đồng.

Ngoài ra, các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và xử phạt, xử lý vi phạm hành chính đối

với địa bàn, lĩnh vực được phân công. Trong đó, thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an huyện đối với 147 trường hợp gồm 1.078 đối tượng với số tiền 745.885.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

### **III. TÌNH HÌNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH**

#### **1. Tình hình vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội**

Từ ngày 01/10/2015 đến 31/3/2016 trên địa bàn huyện đã xảy ra **40** vụ phạm pháp hình sự, trong đó nổi lên các vụ vi phạm liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau gây thương tích, gây rối an ninh trật tự công cộng do không đủ tuổi áp dụng xử lý hình sự nên phải tiến hành các biện pháp xử lý hành chính. Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua được giữ vững, không tăng so với cùng kỳ năm trước.

#### **2. Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính**

Công tác lập hồ sơ, xét duyệt và quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn huyện thời gian qua bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, đúng pháp luật, kịp thời đưa đối tượng chấp hành quyết định, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội của chính quyền địa phương. Quá trình xử lý hành chính đã kết hợp với công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần răn đe những trường hợp khác, phòng ngừa vi phạm.

Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; đảm bảo nhanh chóng, công khai, khách quan, công bằng; đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Vì vậy, không có trường hợp khiếu nại, khởi kiện khi bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian qua và hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra đều được khắc phục kịp thời, góp phần đảm bảo việc lập lại trật tự, kỷ cương, ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế của huyện.

#### **3. Kết quả áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và một số vấn đề khác**

Trong 6 tháng từ ngày 01/10/2015 đến 31/3/2016, trên lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội đã tiến hành áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với 04 trường hợp. Trong đó:

- Không có trường hợp áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn và đưa vào trường giáo dưỡng.
- Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 02 đối tượng.
- Áp dụng biện pháp truy nã do bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 02 đối tượng (đã bắt được 01 đối tượng).
- Không có trường hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính do TAND quyết định đưa vào trường giáo dưỡng.
- Không có trường hợp nào khiếu nại, khởi kiện đối với việc lập hồ sơ đề nghị và ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

### **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT**

Nhìn chung, công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã được triển khai khá đồng bộ; việc tuyên truyền phổ biến pháp luật được tổ chức thường xuyên và đem lại hiệu quả; các hành vi vi phạm đã được xử lý, xử phạt kịp thời theo đúng quy định pháp luật; nhận thức, ý thức của người dân về các quyền và nghĩa vụ liên quan được nâng cao; quy trình xử phạt chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; bước đầu tạo được sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác tham mưu UBND cùng cấp ra quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.

### **1. Những khó khăn, vướng mắc**

- Lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính có phạm vi khá rộng, trên nhiều lĩnh vực, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 nhưng biên chế bố trí cho công tác này tại cấp huyện và cấp xã không được thực hiện nên các cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của Phòng Tư pháp và UBND cấp xã đều kiêm nhiệm và chưa được tập huấn bài bản, chuyên sâu; nhận thức và khả năng tổ chức thực hiện, áp dụng luật của một số cán bộ làm công tác tham mưu Chủ tịch UBND huyện và cấp xã trong công tác theo dõi, thi hành pháp luật còn hạn chế.

- Hiện nay, pháp luật quy định: Phải thông báo bằng văn bản về việc lập hồ sơ cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nhưng trên thực tế, việc thực hiện quy định này dẫn tới tình trạng nhiều người bị đề nghị trốn khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho việc xử lý của địa phương và không lập được hồ sơ.

- Theo quy định pháp luật hiện hành: Đối với các trường hợp lấn, chiếm đất bằng chưa sử dụng vẫn chưa có quy định cụ thể hình thức xử lý. Đó đó, phần nào gây khó khăn cho công tác áp dụng pháp luật để xử phạt vi phạm hành chính tại địa phương.

Thực tế hiện nay cho thấy, công tác theo dõi thi hành pháp luật đòi hỏi phải có cán bộ chuyên trách đảm nhiệm để có thể nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của tất cả các lĩnh vực và thực hiện tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND các cấp để việc xử lý, xử phạt đạt hiệu quả cao nhất.

- Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng quản lý theo ngành và địa phương trong công tác triển khai, thực hiện đôi lúc còn chưa đạt hiệu quả cao; việc kiểm tra chưa được tổ chức thường xuyên, số trường hợp vi phạm bị phát hiện xử lý vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, còn trường hợp cơ quan chức năng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc liên ngành tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính khi phát hiện vi phạm nhưng không xử phạt mà lại chuyển cho chính quyền địa phương xử phạt đã gây khó khăn cho địa phương vì các cơ quan chức năng trên cũng có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm trên.

- Việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do quy định thời gian của 02 lần vi phạm quá ngắn, rất khó có đối tượng để áp dụng biện pháp này.

### **2. Nguyên nhân**

a) Khách quan

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đối với công tác xử lý vi phạm hành chính chưa rõ ràng và đầy đủ nên gây khó khăn cho việc áp dụng trên thực tế.

- Vẫn chưa có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể các điều kiện đảm bảo cho việc thi hành như: Biên chế, kinh phí và trang thiết bị cần thiết khác...

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính là công tác mới có phạm vi rộng trên nhiều lĩnh vực nhưng chưa bố trí được cán bộ chuyên trách thực hiện.

### *b) Chủ quan*

Nhận thức của một số cán bộ làm công tác tham mưu trên lĩnh vực thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế. Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác này chưa được thực hiện.

Việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực với cơ quan Phòng Tư pháp (cơ quan kiểm tra tính pháp lý) trong công tác tham mưu Chủ tịch UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật đôi lúc chưa chặt chẽ.

### **3. Đề xuất, kiến nghị**

#### *a) Đối với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương:*

- Chính phủ sớm nghiên cứu hoàn thiện các văn bản hướng dẫn trên các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và trên thực tế thường xuyên có các hành vi vi phạm như lĩnh vực đất đai và an ninh trật tự an toàn xã hội để các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương thực hiện.

- Bộ Tư pháp sớm ban hành thông tư xây dựng biểu mẫu thống kê, báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật để áp dụng thống nhất cả nước.

#### *b) Đối với UBND tỉnh, Sở Tư pháp*

- UBND tỉnh, Sở Tư pháp cần quan tâm mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật và tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp huyện, xã xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; việc lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng từ ngày 01/10/2015 đến 31/3/2016 trên địa bàn huyện Tuy Phước, kính báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo dõi, chỉ đạo./.

#### **Nơi nhận**

- Sở Tư pháp;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo VP (đ/c Thủy);
- Lưu: VT, K4.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
HỒ CHỦ TỊCH**



**Trần Hữu Tường**

**PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
(Từ ngày 01/10/2015 đến 31/3/2016)**

ST T	Biên bản vi phạm hành chính		Số quyết định		Lĩnh vực xử lý, xử phạt	Nội dung vụ việc	Đối tượng bị xử lý	Hình thức xử lý	Hình thức phạt chính	Hình thức phạt bổ sung	Căn cứ áp dụng	Kết quả thực hiện
	Số	Ngày	Số	Ngày								
01	03	07/10/2015	4844	14/10/2015	Điện lực	Trộm cắp điện	Phan Văn Thom	Phạt tiền	Phạt tiền 10.000.000 đồng	Không	Khoản 9 Đ12 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành
02	05	30/10/2015	5260	05/11/2015	Tài nguyên nước và khoán sản	Khai thác cát trái phép	Huỳnh Đình Tiến	Phạt tiền	Phạt tiền 3.000.000 đồng	Khôi phục hiện trạng	Điểm a K1 Đ37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành
03	123	21/10/2015	4907	27/10/2015	An ninh trật tự an toàn xã hội	Đánh đẽ với vai trò chủ lô	Đặng Văn Phúc	Phạt tiền	15.000.000 đồng	Không	Điểm a K5 Đ26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành
04	06	04/11/2015	5282	09/11/2015	Tài nguyên nước và khoán sản	Khai thác cát trái phép	Danh Văn Mình	Phạt tiền	Phạt tiền 3.000.000 đồng	Khôi phục hiện trạng	Điểm a K1 Đ37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành
05	01	03/7/2015	5294	10/11/2015	Tài nguyên nước và khoán sản	Khai thác đất đồi trái phép	Danh Văn Mình	Phạt tiền	Phạt tiền 12.000.000 đồng	Khôi phục hiện trạng	Điểm c K1 Đ37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành
06	136	09/11/2015	5295	10/11/2015	An ninh trật tự an toàn xã hội	Đánh đẽ với vai trò chủ lô	Nguyễn Phú	Phạt tiền	15.000.000 đồng	Tịch thu tang vật 3.164.000 đồng	Điểm a K5 Đ26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành
07	136	09/11/2015	5296	10/11/2015	An ninh trật tự an toàn xã hội	Đánh đẽ với vai trò chủ lô	Hồ Hoàng Hồng Duyên	Phạt tiền	10.000.000 đồng	Không	Điểm a K5 Đ26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành
08	20	18/01/2016	87	20/01/2016	An ninh trật tự an toàn	Đánh đẽ với vai trò chủ lô	Trần Thị Hương	Phạt tiền	15.000.000 đồng	Tịch thu tang vật 750.000 đồng và tiêu	Điểm a K5 Đ26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành

					xã hội					hủy các số sách liên quan		
09	20	18/01/2016	88	20/01/2016	An ninh trật tự an toàn xã hội	Đánh đê với vai trò chủ lô	Trương Thị Mỹ Dung	Phạt tiền	15.000.000 đồng	Tịch thu tang vật và tiêu hủy các số sách liên quan	Điểm a K5 Đ26 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành
10	01	20/01/2016	161	27/01/2016	An toàn thực phẩm	Không lưu mẫu thực phẩm	Hoàng Long 3	Phạt tiền	Phạt tiền 4.000.000 đồng	Không	Điểm i K2 Đ21 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành
11	02	20/01/2016	163	27/01/2016	An toàn thực phẩm	Không đảm bảo khoản cách an toàn với nguồn gây độc hại, ô nhiễm; không ghi thông tin ngày sản xuất	Cơ sở Bốn Lai	Phạt tiền	Phạt tiền 2.750.000 đồng	Không	Điểm a K1 Đ13 và điểm b K1 Đ19 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành
12	03	20/01/2016	164	27/01/2016	An toàn thực phẩm	Không đảm bảo khoản cách an toàn với nguồn gây độc hại, ô nhiễm; không ghi thông tin ngày sản xuất	Nem chợ huyện Bãy Nem	Phạt tiền	Phạt tiền 2.750.000 đồng	Không	Điểm a K1 Đ13 và điểm b K1 Đ19 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP	Đã chấp hành